

Số: 30

Ngày 02/8/2021

Bản tin hàng tuần  
ra ngày thứ Hai

# VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

## VĂN BẢN MỚI

1. Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc và trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch.
2. Các tiêu chí phân loại cảng biển tại Việt Nam.
3. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
4. Các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh quảng cáo xuyên biên giới phải gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ thông tin và Truyền thông.
5. Việt Nam phấn đấu đến năm 2025

vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

6. Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, ngành, địa phương.

7. Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021.

8. Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

9. Hà Nội yêu cầu cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới đến công sở.

## VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

Dự thảo Nghị định quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (sửa đổi).

## GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Trong thời gian giãn cách xã hội, những trường nào người dân Hà Nội được ra đường?
2. Người dân ra đường khi không cần thiết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội bị xử phạt như thế nào?
3. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người bị xử phạt như thế nào?

4. Người không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch COVID-19 bị phạt như thế nào?

## **VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ**

### **1. CHÍNH PHỦ YÊU CẦU BỘ Y TẾ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỂ XẢY RA TÌNH TRẠNG THIẾU THUỐC VÀ TRANG THIẾT BỊ PHÒNG, CHỐNG DỊCH**

Để đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19, ngày 22/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 79/NQ-CP về việc mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Chính phủ quyết nghị thực hiện một số nội dung về mua sắm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 như sau:

Triển khai ngay gói thầu để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cộng đồng dân cư và mua thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện để phòng, chống dịch COVID-19. Chính phủ đồng ý phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với một số thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch mua trực tiếp của nhà sản xuất, cung ứng nước ngoài, mua qua các đơn vị mua sắm của Liên Hợp Quốc và một số mặt hàng đặc thù sản xuất trong nước trên cơ sở đề nghị của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong trường hợp đấu thầu rộng rãi qua mạng để mua hàng hóa phục vụ việc

phòng, chống dịch, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 10 ngày.

Các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, đơn vị tiếp tục chủ động mua sắm phục vụ phòng, chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch.

Bộ Y tế xác định số lượng, chủng loại một số thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị cần mua ngay tại Trung ương để phòng chống dịch tại một số vùng, khu vực bị ảnh hưởng nặng của dịch và hỗ trợ cho một số địa phương, đơn vị, báo cáo Thủ tướng quyết định.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 22/7/2021.

### **2. CÁC TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI CẢNG BIỂN TẠI VIỆT NAM**

Ngày 28/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 76/2021/NĐ-CP về quy định tiêu chí phân loại cảng biển. Cụ thể, việc đánh giá, phân loại các cảng biển tại Việt Nam dựa trên 02 tiêu chí sau đây:

Tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển được đánh giá trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, qua các chỉ tiêu sau: cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh

tế - xã hội của cả nước hoặc liên vùng và có chức năng trung chuyển quốc tế hoặc cảng cửa ngõ quốc tế; cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc liên vùng; cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng; cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiêu chí về quy mô của cảng biển được đánh giá trên cơ sở sản lượng hàng hóa thông qua và cỡ trọng tải được tiếp nhận tại cảng biển, thông qua các chỉ tiêu sau: Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển; cỡ trọng tải tàu tiếp nhận tại cảng biển.

Việc đánh giá, phân loại cảng biển theo phương thức chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 100 điểm. Cảng biển được đánh giá và phân thành 04 loại như sau: Cảng biển đặc biệt có tổng số điểm chấm đạt trên 90 điểm; cảng có tổng số điểm đạt trên 70 điểm đến 90 điểm thuộc cảng biển loại I; cảng có tổng số điểm chấm đạt từ 50 điểm đến 70 điểm thuộc cảng biển loại II; cảng biển loại III có tổng số điểm chấm dưới 50 điểm.

Bên cạnh đó, định kỳ 05 năm một lần vào tháng 01 của năm đầu tiên hoặc căn cứ tình hình phát triển thực tế tại cảng biển, Cục Hàng hải Việt Nam lập danh mục cảng biển, đánh giá, phân loại cảng biển trình Bộ Giao thông Vận tải. Bộ căn cứ báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam, lấy ý kiến các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan có liên quan, tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng

Chính phủ quyết định xếp loại cảng biển và công bố danh mục cảng biển.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2021.

### **3. MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP, PHỤ CẤP VÀ CÁC CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG**

Ngày 24/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Nghị định này quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên hằng năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng. Mức chuẩn này được dùng làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Cụ thể, hàng tháng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng trợ cấp 4.872.000 đồng; mức trợ cấp đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến là: 1.361.000 đồng...

Các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng bao

gồm: bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết; hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học; hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ; hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ...

Cụ thể, mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà bằng 0,9 lần mức chuẩn/01 người/01 lần chi trả trực tiếp cho đối tượng được hưởng. Mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung bằng 1,8 lần mức chuẩn/01 người/01 lần, gồm các tiền ăn trong thời gian điều dưỡng, thuốc thiết yếu, quà tặng và các khoản chi khác như khăn mặt, xà phòng, bàn chải, tham quan...

Ngoài mức hỗ trợ mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, người có công với cách mạng còn được hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn khi đi làm phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (mỗi niên hạn 01 lần) hoặc đi điều trị phục hồi chức năng theo chỉ định. Mức hỗ trợ là 5.000 đồng/01km/01 người tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến cơ sở y tế gần nhất đủ điều kiện chuyên môn kỹ thuật cung cấp dụng cụ chỉnh hình, nhưng tối đa 1.400.000 đồng/người/01 niên hạn.

Ngoài ra, hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn cho thân nhân liệt sĩ (tối đa 03 người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ mỗi năm một lần khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ với mức hỗ trợ tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi có mộ liệt sĩ là 3.000 đồng/01 km/01 người.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/9/2021.

#### **4. CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI KINH DOANH QUẢNG CÁO XUYÊN BIÊN GIỚI PHẢI GỠ BỎ THÔNG TIN VI PHẠM PHÁP LUẬT THEO YÊU CẦU CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG**

Đây là nội dung mới tại Nghị định 70/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo, ngày 20/7/2021.

Hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam là việc các tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng trang thông tin điện tử kinh doanh dịch vụ quảng cáo từ hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam, cho người sử dụng tại Việt Nam, có phát sinh doanh thu tại Việt Nam.

Các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam tuân thủ các quyền và nghĩa vụ sau: Phải thông báo thông tin liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông các nội dung sau đây: Tên tổ chức, tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính nơi đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo; địa điểm đặt hệ thống máy chủ chính cung cấp dịch vụ và hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam; Tên tổ chức, cá nhân đại diện tại Việt Nam, địa chỉ email, điện thoại liên hệ.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh quảng cáo xuyên biên giới thực hiện thông báo trong vòng

15 ngày trước khi bắt đầu kinh doanh bằng phương thức gửi thông báo trực tiếp hoặc qua đường bưu chính, hoặc qua phương tiện điện tử đến Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh quảng cáo xuyên biên giới không đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật; thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật theo yêu cầu; cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động quảng cáo xuyên biên giới có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2021.

## **5. VIỆT NAM PHẤN ĐÁU ĐẾN NĂM 2025 VƯỢT QUA MỨC THU NHẬP TRUNG BÌNH THẤP**

Đây là một trong các nội dung được chỉ đạo tại Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 16/7/2021.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của địa phương, đơn vị, phát động các phong trào thi đua phù hợp với từng lĩnh vực của đời sống xã hội, các vùng miền, tầng lớp nhân dân, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thi đua xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội... thi đua phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn với khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, tạo bút phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; thi đua thực hiện chuyên đổi số quốc gia một cách toàn diện để xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số; thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước; nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị; tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân, lấy Nhân dân và doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, gắn

với đầy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Phát huy phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, nâng cao vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động nguồn lực, sức sáng tạo của Nhân dân và đoàn viên, hội viên, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành, địa phương và cả nước.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Chú

trọng khen thưởng thông qua phát hiện các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa, khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Khen thưởng phải phù hợp với thành tích và kết quả đạt được. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/7/2021.

## **VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG**

### **6. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG**

Ngày 28/7/2021, Bộ Nội vụ ra Quyết định 838/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cụ thể, tháng 01/2022, Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, các tỉnh; tháng 3/2022, tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, các tỉnh, đồng thời tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ,

các tỉnh; Bộ Nội vụ công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, các tỉnh...

Bên cạnh đó, các bộ, các tỉnh có trách nhiệm tự theo dõi, đánh giá và chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của bộ, tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ; Thống kê danh sách đối tượng điều tra xã hội học và gửi về Bộ Nội vụ (qua Vụ Cải cách hành chính) trước ngày 20 tháng 10 năm 2021.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/7/2021.

## **7. KẾ HOẠCH TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2017 - 2021**

Ngày 12/7/2021, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 1140/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021.

Theo đó, thông tin, số liệu thống kê để phục vụ tổng kết tính từ ngày 01/6/2017 đến ngày 01/6/2021. Nội dung tổng kết bao gồm: Đánh giá những kết quả đạt được trong 05 năm thực hiện Chương trình; xác định những tồn tại, hạn chế trong tổ chức triển khai Chương trình; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện tổng kết Chương trình bao gồm: Ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình, các văn bản hướng dẫn; tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình; tổng kết thực hiện Chương trình; xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình; tổ chức các hoạt động truyền thông về kết quả tổng kết Chương trình và các Đề án trong Chương trình; tổ chức tổng kết Chương trình bằng hình thức phù hợp; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tại bộ, ngành, địa phương; xây dựng dự thảo Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027.

Bộ Tư pháp yêu cầu việc tổng kết, đánh giá phải bảo đảm tính toàn diện, khoa học, thực chất, hiệu quả; được tiến hành đồng bộ, đảm bảo

thiết thực, nghiêm túc, tiết kiệm và đúng tiến độ; phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, gắn việc tổng kết với công tác thi đua khen thưởng, lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình để đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 12/7/2021.

## **8. BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC BUỔI TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19**

Ngày 26/7/2021, Bộ Y tế ra Quyết định 3588/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Cụ thể, trước khi tiêm chủng, Sở Y tế các tỉnh, thành phố lập danh sách các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện kể cả Nhà nước và tư nhân trong và ngoài ngành y tế trong đó có các thông tin chi tiết về cơ sở, người đứng đầu/người phụ trách tiêm chủng, số điện thoại liên hệ, số bàn tiêm, số lượng cán bộ và các thông tin về trang thiết bị; xây dựng kế hoạch huy động toàn bộ cơ sở tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn để phối hợp thực hiện tiêm chủng trong trường hợp cần thiết.

Về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất của điểm tiêm chủng: phải bố trí khu vực kiểm tra khai báo y tế trước khi vào khu vực tiêm chủng; bố trí khu vực chờ trước tiêm, sàng lọc, tư vấn, tiêm, theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng 30 phút đảm bảo thông thoáng, đủ ghế ngồi và giữ khoảng giữa các đối tượng được

tiêm chủng, nhân viên y tế, người nhà; cơ sở tiêm chủng bố trí đối tượng tiêm theo khung giờ, chia thành nhiều bàn, điểm tiêm chủng bảo đảm giãn cách phòng chống dịch; phải sử dụng tối đa công nghệ thông tin trong tiêm chủng, bố trí cán bộ hỗ trợ sử dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai tiêm chủng; bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo khoảng cách giữa các bàn/vị trí tiêm chủng để phòng chống dịch; bố trí các cụm điểm tiêm chủng lưu động, bố trí nhiều đội/kíp tiêm chủng tại các nhà máy, khu công nghiệp... để tiêm cho nhiều đối tượng cùng thời điểm trong trường hợp cần thiết nhưng phải đảm bảo khoảng cách.

Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao cho tiêm chủng, biểu mẫu tiêm chủng và đảm bảo thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai chiến dịch. Sử dụng phích vắc xin để bảo quản trong buổi tiêm chủng. Chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện xử trí cấp cứu tại chỗ và phương án cụ thể để hỗ trợ cấp cứu trong trường hợp cần thiết.

Chuẩn bị về nhân lực, nhân viên tham gia tiêm chủng và đối tượng hỗ trợ tiêm chủng phải được tập huấn về an toàn phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp, thực hiện theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cán bộ thực hiện khám sàng lọc và tiêm chủng phải được tập huấn về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. Có thể huy động nhân viên y tế từ các địa phương khác để tham gia triển khai tiêm chủng. Huy động tối đa các lực

lượng khác ngoài ngành y tế như lực lượng công an, quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể bao gồm Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ... hỗ trợ triển khai tiêm chủng; chuẩn bị tiêm chủng, tổ chức đón tiếp, hướng dẫn phân luồng, hỗ trợ đảm bảo công tác phòng chống dịch tại điểm tiêm, đảm bảo an ninh trật tự, điều phối đối tượng tiêm chủng tại các khu vực để tiêm chủng, tìm kiếm và nhập dữ liệu trong quá trình tiêm chủng.

Việc tiêm chủng được thực hiện qua 05 bước sau đây: Khai báo y tế, đo thân nhiệt; hoàn thiện phiếu đồng ý tiêm chủng; sàng lọc trước tiêm chủng, tư vấn trước khi tiêm chủng; tiêm chủng; theo dõi sự cố bất lợi sau tiêm chủng. Người được tiêm chủng sẽ được theo dõi ít nhất 30 phút sau tiêm chủng tại điểm tiêm. Sau khi kết thúc thời gian theo dõi tiêm chủng, cơ sở tiêm chủng cung cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin COVID-19.

Bên cạnh đó, đối tượng tiêm vắc xin được hướng dẫn tự theo dõi tại nhà chặt chẽ trong vòng 24 giờ và tiếp tục theo dõi trong vòng 28 ngày sau tiêm chủng, đặc biệt trong vòng 7 ngày đầu sau tiêm chủng về các dấu hiệu: toàn trạng, tinh thần, ăn, ngủ, thờ, phát ban, triệu chứng tại chỗ tiêm, thông báo cho nhân viên y tế nếu có dấu hiệu bất thường.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/7/2021.

**9. HÀ NỘI YÊU CẦU CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI NHÀ, CHỈ**



## **NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT MỚI ĐẾN CÔNG SỞ**

Để tận dụng hiệu quả thời gian giãn cách xã hội nhằm sớm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, ngày 30/7/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 2456/UBND-KGVX về việc quy định thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện các nội dung sau:

Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành việc giãn cách xã hội và các quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 17/CT-UBND gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Xây dựng phương án làm việc của cơ quan, đơn vị đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch như: Bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp thật sự cần thiết (trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; công việc cần thiết khác theo yêu cầu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị) mới đến làm việc trực tiếp tại công sở. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về việc cán bộ, công chức, viên chức lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Phê duyệt danh sách và cấp giấy đi đường cho công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội.

## **VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO**

### **DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI)**

*Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.*

*Việc sửa đổi Nghị định số 119/2015/NĐ-CP trong đó quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba tạo cơ sở pháp lý minh bạch, góp phần huy*

*động nguồn lực từ thị trường bảo hiểm để bảo vệ cho các chủ thầu xây dựng công trình xây dựng trước các rủi ro tổn thất gây ra cho bên thứ ba, đảm bảo khôi phục tổn thất nhanh chóng, đầy đủ để hoạt động xây dựng được thông suốt, tạo sự yên tâm cho các chủ đầu tư, nhà thầu thi công trong quá trình thi công xây dựng.*

*Theo Dự thảo, nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba. Trong đó, số tiền bảo hiểm trách*

*nhiệm dân sự đối với bên thứ ba tối thiểu là 100 triệu đồng/người/vụ đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và không giới hạn số vụ tổn thất. Đối với công trình có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng, số tiền bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại tài sản tối thiểu là 10% giá trị công trình cho tất cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất; đối với công trình có giá trị từ 1.000 tỷ đồng trở lên thì số tiền tối thiểu là*

*100 tỷ đồng cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất.*

*Thời hạn bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu thi công xây dựng công trình đến khi kết thúc thời hạn bảo hành công trình căn cứ vào hợp đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.*

## GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

**1. Hỏi:** Trong thời gian giãn cách xã hội, những trường nào người dân Hà Nội được ra đường?

**Trả lời:** Theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành ngày 23/7/2021, mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng.

**2. Hỏi:** Người dân ra đường khi không cần thiết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội bị xử phạt như thế nào?

**Trả lời:** Trong thời gian giãn cách xã hội, người dân ra đường không cần thiết bị phạt tiền tối đa đến 3 triệu đồng áp dụng theo khoản 1 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

**3. Hỏi:** Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người bị xử phạt như thế nào?

**Trả lời:** Theo điểm c Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế quy định phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

**4. Hỏi:** Người không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch COVID-19 bị phạt như thế nào?

**Trả lời:** Theo điểm a Khoản 4 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử

phạt hành chính trong lĩnh vực y tế quy định phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với người không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch bệnh COVID-19./.